

"เดนทอล คอร์ปอเรชั่น " ผุดศูนย์ทันตกรรมย่านเพลินจิต

เผยแพร่: 1 พ.ย. 2560 13:02:00 โดย: MGR Online



ผู้ถือหุ้น "เดนทอล คอร์ปอเรชั่น " อนุมัติทุ่มงบลงทุนกว่า 450 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลทันตกรรมที่เป็นเลิศเฉพาะทาง บนทำเลทองย่านเพลินจิต เจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติและลูกค้าคนไทย-ตลาดบน คาดเปิดให้บริการได้ในต้นปี "62 หนุนรายได้-กำไร โตก้าวกระโดด

ทพ.พรศักดิ์ ตันตปากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D เปิดเผยว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติแผนลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลทันตกรรมเอกชนที่เป็นเลิศ เฉพาะทาง ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนทำเลทอง ย่านเพลินจิต มูลค่าการลงทุนกว่า 450 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในต้นปี 2562 ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันรายได้และกำไร เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ชาวไทยที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงบน ที่ต้องการคุณภาพในการให้บริการรักษาทันตกรรม ตามมาตรฐาน JCI และเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อเป็นอย่างมาก

"ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่อนุมัติแผนการลงทุนในครั้งนี้ ซึ่งผมมั่นใจว่าหลังจากโรงพยาบาลสร้างเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2562 จะทำให้ผลประกอบการในช่วง 5 ปี ข้างหน้าเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามแผนงานที่วางไว้ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจลงทุนในหุ้น D" ทพ.พรศักดิ์กล่าวในที่สุด

ปัจจุบัน "เดนทอล คอร์ปอเรชั่น" และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ "BIDC", "Dental Signature" และ "Smile Signature" มีศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมทั้งหมด 13 สาขา ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 11 สาขา และภูเก็ต 2 สาขา ดำเนินการภายใต้ "BIDC" 1 สาขา, "Dental Signature" 4 สาขา และ "Smile Signature" 8 สาขา

ทั้งนี้ ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้ใบรับรองการบริหารจัดการด้านการให้บริการทางทันตกรรมจาก Joint Commission International หรือ JCI Accreditation แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลทางด้านการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและการบริหารองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ แต่ละสาขายังมีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีทีมงานที่ได้รับการอบรมให้มีมาตรฐานในการให้บริการเป็นอย่างดีทำให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศให้ความไว้วางใจและเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม-มิถุนายน 2560) รายได้รวม 218.17 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 22.55 ล้านบาท